

ชื่อเรื่อง	ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดำเนินงานของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ผู้จัดทำ	นิรุทธิ์ ชัยโชค
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.วิริยา จงรักษ์สัตย์
วันที่อนุมัติผลงาน	มีนาคม 2555
จำนวนหน้า	73
คำสำคัญ	ความสัมพันธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลการดำเนินงาน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บทคัดย่อ

การค้นคว้าด้วยตนเองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) การศึกษาครั้งนี้จัดเก็บข้อมูลจากงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2553 จำนวน 65 บริษัท และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเน้นด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สัดส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ และจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยตัวแปรที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

การศึกษานี้พบว่า มีเพียงจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ควรคัดเลือกผู้ที่เป็นกรรมการอิสระมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และควรจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนักลงทุนจึงไม่ควรพิจารณาผลการดำเนินงานจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน เช่น ตัวเลขกำไร แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ควรพิจารณาข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเงินอื่น ๆ เช่น จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย เพื่อทำการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม